

รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2556
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 และหน่วยงานส่วนกลาง
 ครั้งที่ 2/2556

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6

ผู้มาประชุม

1	นายสุพจน์	เพริดพริ้ง	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ประธาน
2	นายณรงค์พล	หมึกทอง	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
3	นายโกวิทย์	สันตจิตร	ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
4	นายพรชัย	เพชรพิมพ์พันธุ์	ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
5	นายสมหมาย	หอมช่วย (แทน)	ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
6	นายเรวัตตร	จันทนะ	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า
7	นายประชัน	มีบุญ	ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ สาขาปัตตานี
8	นายเฉลิมพร	โสทธิยาภย์ (แทน)	ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
9	นางนพวรรณ	เสวตานนท์	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
10	นางสาวโสภกา	ชูชื่น	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
11	นายสรารุช	รักษวงค์	หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
12	นายพรเทพ	มหันตมรรค	ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สาขาปัตตานี
13	นายนิวัติ	เฉลิมวัย	ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สาขาปัตตานี
14	นายวิโรจน์	ศิริธุมากุล	ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สาขาปัตตานี
15	นายสุนทร	โต๊ะดำ (แทน)	ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ และ หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้ จังหวัดนราธิวาส
16	นายสิทธิชัย	หมัดสี	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า สาขาปัตตานี
17	นายนิรุทธิ์	พุทธพงศ์	หัวหน้าสถานีควบคุมไฟฟ้าสงขลา
18	นายชาติชาย	จรเสมอ	หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองเทพา
19	นายพิรัชต์	นราสถุญ์กุล	หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองนาทวี
20	นายบำรุง	คงสมา	หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองป่าพรุพ้อ
21	นายชุมพล	แดงเอียด	หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองบางแก้ว
22	นายพันธ์พงศ์	คงแก้ว	หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำคลองอู่ตะเภาและ หัวหน้าศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ด้านป่าไม้ที่ 5 (สงขลา)
23	นายประไพยศศักดิ์	สุขย่อย	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาหลวง
24	นายวิรัตน์	ไสยะ	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าปากกราด
25	นายอภิเชษฐ์	เพ็งแก้ว	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
26	นายชาย	สุวรรณชาติ	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
27	นายสมชัย	แสงแก้ว	หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
28	นายโกมล	ใจสว่าง	หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด

29	นายรัตติกาล	นवलแก้ว	หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.นราธิวาส
30	นายยะโกบ	หลีขาว (แทน)	หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่
31	นางเพลินจิตร์	ภวังสวัสดิ์	หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย
32	นายถวิล	แก้วผอม	หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลสาบ
33	นายสรยุทธ	ไชยเขียว	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ
34	นายสุเนตร์	การพันธ์	หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุป่าฮาลา-บาลา
35	นายยงยุทธ	นาควิโรจน์	หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานหาดใหญ่ และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสงขลา
36	นายปทุม	พงศกรเฟื่องฟู	หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสุโขทัย-ลก
37	นายภูริชวัน	บุษบก	หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดา
38	นายจักรพงษ์	นุ่นสง	หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าเบตง
39	นายณรงค์ศักดิ์	พงศ์ดี	หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา
40	นายอิสราพันธ์	บุญมาศ	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า
41	นายธรรมบุญ	สุวรรณมณี	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
42	นายปรีชา	เผือกคง	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
43	นายมะแอ	เจงโต	หัวหน้าอุทยานเขาน้ำตกทรายขาว
44	นายสรรเสริญ	เทพโอสถ	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบางลาง
45	นายเขมชาติ	ช่วยเมือง	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด – สุโขทัย
46	นายพีระวัฒน์	ดาโอ๊ะ	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาดันหยง
47	นายเกษม	สุวรรณภูภาพงศ์	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านราธิวาส
48	นายชามูติง	หะยีปือราเอง	หัวหน้าอุทยานเขาน้ำตกซีโป
49	นายจำนง	กลายเจริญ	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง
50	นายบำรุงรัตน์	พลอยดำ	หัวหน้าวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
51	นายปราโมทย์	แก้วนาม	หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง
52	นายสยามรัฐ	อวยวานนท์	หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าปัตตานี
53	นายจเรย์	อ่องสกุล	หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ายะลา
54	นายมนูญ	พลพัฒน์นุรักษ์	หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านราธิวาส
55	นายศักดิ์ดา	จันทร์เดิม	หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพุนพิน-ตะแคง จ.นราธิวาส
56	นายวีระเชษฐ์	สงสมพันธุ์	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง
57	นายกอบศักดิ์	สุวรรณรัตน์	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง
58	นายโสภณ	คุณมี	หัวหน้าโครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติฯ จ.สงขลา
59	นายสุนทร	โต๊ะดำ	หัวหน้าโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ จ.นราธิวาส
60	นายมีศักดิ์	แก้วกุล	หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ พื้นที่ส่วนที่ 2 จ.ยะลา – นราธิวาส
61	นายสิทธิโชค	พุฒเย็น	หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5
62	นายโกวิท	หวังทวีทรัพย์	หัวหน้าโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จ.ยะลา
63	นายสุธรรม	เมฆทองหวาน	หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11

64	นายอนันต์	ขวัญมณี	หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส และ หัวหน้าสวนป่าสุคีริน
65	นายธราธร	แก้วพลับ	หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ จ.พัทลุง
66	นายวรารุช	พรหมอ่อน	หัวหน้าสวนรุกขชาติ พฤษามหาราชินี
67	นายโกเมศ	คงประสิทธิ์	หัวหน้าศูนย์ศึกษาและสาธิตผลิตภัณฑ์จากไม้ จ.ยะลา
68	นายมาณศ	บุญยานันต์	หัวหน้าศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จ.นราธิวาส
69	นายปรีชา	มณีรักษ์	หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้
70	นายประยูช	ชลสุวรรณ	หัวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวน ป่าควนเขาวัง
71	นายอภิชาติ	รัตนวีระกุล	หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง จ.นราธิวาส
72	นายไพบุลย์	เพชรแก้ว	หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ จ.นราธิวาส
73	นางสาวเกสรี่	รักชุมคง	หัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ำเขาน้อย

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางสาวพนาวัลย์	โรจนดำรง	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
2	นางรัชณี	รัตนพันธุ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
3	นางอวยพร	ศรีสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
4	นายวิรัตน์	รูปสูง	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล
5	นางสาววรัญจนา	พรหมจินโน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
6	นายคาราแม	แขวงบู	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
7	นายบัญชา	อากยฤทธิ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
8	นายพรชกร	มณียม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
9	นางสาวกัลยารัตน์	รัตนจิตต์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม

1	นายณฤเบศร์	ชุมทอง	ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สาขาปัตตานี ตติราชการ
2	นายสุวัฒน์	จันธิวงศ์	หัวหน้าสถานีวิจัยต้นน้ำทะเลสาบสงขลา ตติราชการ
3	นายนรินทร์	ตรีรงค์	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง - แหลมขาม ตติราชการ
4	นายธีระวุฒิ	คงสวัสดิ์	หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าตากใบ ตติราชการ
5	นายวิลาศ	อนุจันทร์	หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าปางเบงฮาร์ ตติราชการ
6	นายทิพย์รัตน์	ทัยศรี	หัวหน้าวนอุทยานควนเขาวัง ตติราชการ
7	นายทวิศักดิ์	วัฒนาสันติกุล	หัวหน้าสวนรวมพรรณไม้ 60 พรรษา มหาราชินี ภาคใต้ จ.นราธิวาส ตติราชการ
8	นายอุเช็ง	มะสะนิง	หัวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จ.ปัตตานี ตติราชการ
9	นายดำรงศักดิ์	สมวัฒน์ศักดิ์	หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิศวกรรมที่ 6/2 (พัทลุง) ตติราชการ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธ์ุ เป็นตัวแทนข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ได้มอบกระเช้าของขวัญให้ประธานที่ประชุมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ทุกท่านและอวยพรให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและในสิ่งที่ทุกท่านปรารถนา

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การขอรับการสนับสนุนของขวัญเพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในที่ประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประธานที่ประชุมได้มอบเงินสด จำนวน 86,550.- บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้ผู้อำนวยการสำนักฯ 6 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของสำนักต่าง ๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับสิ่งของขณะนี้อยู่ที่สำนักบริหารงานกลาง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำมาให้ประมาณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ซึ่งจะได้พิจารณากันว่า จะมอบให้เจ้าหน้าที่เป็นสิ่งของทั้งหมดหรือเงินสดบางส่วน

1.2 เงินรายได้อุทยานแห่งชาติและเงินรายได้อนุรักษ์สัตว์ป่า

- ท่านอธิบดี ได้กำชับและเร่งรัดให้หน่วยงานที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมทั้งเงินรายได้อุทยานแห่งชาติและเงินรายได้อนุรักษ์สัตว์ป่า จัดทำรายงานการจัดเก็บส่งกรมภายในวันที่ 22 ของเดือนถัดไปเพราะเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวมันจะผิดระเบียบฯ

1.3 การตรวจสอบเรื่องช้าง

- ให้หน่วยงานที่จะต้องรายงานเรื่องช้าง รีบรายงานตามแบบฟอร์มส่งกรม ซึ่งจะเป็นหน่วยงานอุทยานและสัตว์ป่า ผอ.ส่วนอุทยานได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า มีหน่วยงานใดบ้างที่จะต้องรายงานที่ประชุมผู้บริหารกรมแจ้งว่ายังมี 5 – 6 สำนักฯ ยังไม่ได้รายงาน ขอให้เร่งรัดด้วย

1.4 อาวุธปืน

- ได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า ว่าชาวอาวุธปืน บางครั้งผู้ลักลอบตัดไม้มีอาวุธปืน แต่เจ้าหน้าที่ของเราไม่มีซึ่งที่มีอยู่ได้มอบให้เจ้าหน้าที่สายตรวจนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เรื่อง อาวุธปืนผมได้ปรึกษาผู้ใหญ่ในกรมทราบว่า ภาคอีสานเขาขอยืมจากทหารเนื่องจากมี M.O.U. กันอยู่ ถ้าเราสามารถจะยืมจากทหารได้ก็จะเป็นการดี ผอ.ณรงค์พลฯ มีความเห็นอย่างไรบ้าง

นายณรงค์พล ทมิ๊กทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

- เรื่อง อาวุธปืนทางสำนักฯ 6 สาขาปัตตานีเราค่อนข้างขาด คงจำเหตุการณ์ปล้นปืนที่อุทยานแห่งชาติบูโด – สุโขทัยได้ ตอนนั้นเราเหลือแต่เฉพาะปืนลูกซองอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่มีปัญหามานานแล้ว คือ สาขาเราไม่มีปัญหาเราก็ไม่ยากได้อาวุธปืน ผมเคยประสานกับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ทราบว่าเขามีอาวุธปืนซึ่งพื้นที่ตรงนั้นก็มีความปลอดภัย อาจจะไปขอยืมจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดได้

ประธาน ได้รับแจ้งจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดแล้วว่าไม่เพียงพอ มีหน่วยพิทักษ์มาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยก็มีหน่วยพิทักษ์หลายหน่วยไม่เพียงพอเช่นเดียวกัน ผาก ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติทำหนังสือขอยืมอาวุธปืนจากค่ายทหารที่พัทลุงใช้ก่อนชั่วคราวมันมี M.O.U. ร่วมกันอยู่แล้ว โดยประสานกับหัวหน้าเขต

ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแต่ต้องถามผู้บังคับหน่วยก่อนว่า จะต้องทำหนังสือจากสำนักฯ 6 หรือจากกรมหน่วยงานต่าง ๆ ก็ยืมจากทหาร เมื่อก่อนเรามีปืนเยอะมาก หลังจากปฏิวัติปี 2549 ทหารขอคืนไปเยอะ แต่ตอนนี้ก็ทยอยยืมมาใช้กันอยู่ ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้นโยบายในเรื่องขอสับสนุนอาวุธปืนจากกองทัพด้วย

1.5 การศึกษาดูงานต่างประเทศของผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

- กรมฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทุกท่านที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ณ ประเทศแคนาดา เมื่อกลับมาแล้วต้องนำมาแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ ก็ขอถือโอกาสนี้มาเรียนให้พวกเราทราบว่า กรมได้มีคำสั่งให้ผู้บริหารไปศึกษาดูงานที่ประเทศแคนาดา 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2556 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2556 ผมไปรุ่นที่ 1 ใช้เงินรายได้อุทยานแห่งชาติ การศึกษาดูงานครั้งนี้จะเน้นดูการพัฒนาสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานต่าง ๆ ที่อยู่ในประเทศแคนาดา ดูเรื่องการป้องกันรักษาป่าของเขา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอุทยาน การฟื้นฟูธรรมชาติและงานด้านวิชาการการแนะนำแหล่งท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยว แคนาดาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มาก มีประมาณ 10 รัฐ แต่มีเนื้อที่ประมาณ 10 ล้านตารางกิโลเมตร คือเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากอเมริกา ได้ไปดูในเรื่องการจัดการอุทยานที่น้ำตกไนน์แองเกลาซึ่งอยู่ติดกับสหรัฐอเมริกา คือ แคนาดาอยู่เหนืออเมริกา ได้เห็น 2 ประเทศ เพราะน้ำตกนี้แบ่ง 2 ประเทศ ฝั่งหนึ่งเป็นของแคนาดา อีกฝั่งหนึ่งเป็นของอเมริกา ส่วนมากเขาจะทำทาวเวอร์หอสองแบบเขาบรรหาร ก็จะมีทุกเมืองเพื่อใช้ในเรื่องการสื่อสารและการท่องเที่ยว นั่งเรือลงไปใต้ น้ำตกต้องใส่เสื้อกันฝนไปดูการจัดการของเขา ซึ่งเขาจะดำเนินการโดยเอกชน และเอกชนจะเป็นผู้รับสัมปทานทั้งหมดเลย ในเรื่องของตัวเรื่องบัตรเจ้าหน้าที่ของอุทยานไม่ได้เกี่ยวข้องเลย ระหว่างอเมริกากับแคนาดาจะมีสะพานข้ามไป ทั้ง 2 ฝั่ง จะมีคาสีโนหมด นั่งเรือไปดูคนเยอะมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จัดเก็บรายได้มหาศาลต่อวัน เขาต้อนรับคนทั้งโลก เรื่องการจัดการต้องเป็นหนึ่งซึ่งจะให้สัมปทานทั้งหมดรัฐไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลย วันต่อมานั่งเครื่องบินไปแวนคูเวอร์เพื่อดูการจัดการอุทยาน Banff ซึ่งอยู่ในเทือก Rockies เทือกเขาที่ใหญ่มาก ยาวทอดผ่านอเมริกา ซึ่งก็บริหารโดยเอกชนเช่นเดียวกัน ขึ้นไปดูกระเช้าลอยฟ้าการจัดการข้างบนเขาก็ทำสะพานทางเชื่อมก็เป็นอุทยานที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา เขาเน้นความสะอาด เป็นเมืองที่สะอาดมาก เป็นเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลย รอบ ๆ อุทยานของเขาไม่มีการบุกรุกเลย การจัดการที่นี่ดีมาก ลงจากกระเช้าลอยฟ้าก็เข้าไปที่ทำการอุทยาน Banff การจัดการของเขามีสระ มีน้ำพุร้อน แต่ไม่ค่อยร้อนมาก เพราะมีกำมะถันเยอะ ผู้บริหารอุทยาน หัวหน้าอุทยานเขาก็บรรยายให้ฟังและให้สอบถาม จะมีกลิ่นกำมะถันเยอะมาก ที่น่าสนใจคือเขามีให้เราดูแค่นี้แต่คนมาเที่ยวไม่รู้กี่ล้านคน เขามีนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้าง มี Story ให้เราดูความจริงเมืองไทยเรามีเยอะกว่าเขา แต่ของเขาเอารูปเก่า ๆ มาสมมุติว่า ชุดแรกที่มาทำการสำรวจพบ คือ อินเดียนแดงพวกแคนาดาใต้แถววัลย์ลงไปเจอถ้ำ ต่อมาก็มีฝรั่งเอาบันไดพาดลงไปไม่มีอะไรเลย แต่คนมาเที่ยวมหาศาล คือ มีประวัติศาสตร์ เหมือนกับอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างของเราทำไว้ก็ได้ให้คนสนใจ ในบ่อน้ำพุร้อนเขาห้ามเอามือลงไปแช่เพราะมีหอยชนิดหนึ่งกลัวหอยจะตาย ระหว่างทางที่เดินทางไปอุทยานต่าง ๆ ด้านบนภูเขาหัวโหล่นก็จะมีหิมะละลายลงมาเป็นแม่น้ำ ถนนที่รถวิ่งไปแต่ละเมืองช่วงนี้เป็นเขตเทือกเขาร็อกกี้ ก็จะเป็นถนนตัดใหม่หมดเลย จะมีรั้วโดยใช้ไม้สน เพราะว่าด้านบนไม้สนขึ้นไม่ได้ เป็นหิมะ เป็นธารน้ำแข็ง ด้านล่างเป็นป่าสน ความหนาแน่นไร่หนึ่งประมาณ 200 ต้น แน่นมาก ไม้สนแทบจะชนิดเดียวความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ก็ไม่มีเลย สัตว์ป่าก็มี 10 กว่าชนิด ที่สำคัญ คือ หมิดิสลีย์เท่านั้นเอง แทบจะพันธุ์เดียว แต่การกระจายพันธุ์ของเมล็ดไม้สนเร็วมาก ถ้าไฟไหม้เมื่อไหร่หมดเลย ไม้สนครั้งหนึ่งเป็นเดือน แต่ไม่มีบ้านเรือนประชาชน ได้เดินทางไปดูอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งข้างบนเป็นน้ำแข็ง หิมะละลายไม่หมด หน้าร้อนค่อย ๆ ละลายลงมาที่นี้ก็สัมปทานโดยเอกชน ด้านบนจะมีรถคันใหญ่สำหรับรับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเยอะ คิวยาวมาก ขึ้น

ไปเดินบนธารน้ำแข็งกัน ธารน้ำแข็งมีอายุเป็นล้าน ๆ ปี เพราะว่าหิมะมันตกสะสมมาละลายไม่หมด ก็จะเป็นน้ำแข็ง พอหน้าร้อนหิมะละลาย ก็จะมีรถรับนักท่องเที่ยวไปดูน้ำแข็งที่มันละลายลงสู่แม่น้ำ สัตว์ป่าก็จะมีตระกูลแพะภูเขาขึ้นอยู่ข้างทาง การจัดการเป็นระเบียบดีมาก มีความปลอดภัยสูง ข้างบนเขาบอกว่าพื้นที่เป็นแสนไร่ เป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ความหนาเขาบอกเป็นร้อยเมตร หากลับออกมาไปดูทะเลสาบด้านบนเป็นเขาหิมะละลายแล้ว ด้านล่างเป็นป่าไม้สนน้ำจะเป็นสีเขียวมรกตใสมาก เพราะข้างใต้เป็นหินเป็นแร่ที่สะท้อนทำให้น้ำใส ทะเลสาบใหญ่มาก ตามเส้นทางหลวงอุทยานต่าง ๆ จะนำ Visitor Center ไปตั้งไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวจอดรถพักชมวิว มีสนามเด็กเล่น และสอบถามการเดินทางไปอุทยานต่าง ๆ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานคอยให้คำแนะนำ Visitor Center ของเขาหิมะมาก การออกแบบสุดยอดเลย ข้างในเขาจะมีเรื่องราวให้เราดูเยอะแยะ แคนาดาเป็นประเทศที่มีทะเลสาบมาก การก่อสร้าง ส่วนมากจะใช้ไม้สนหมดเลย สนเป็นพันธุ์ไม้เนื้ออ่อนแต่เขาอาบน้ำยาเพื่อกันผุ แต่จะไม่มีปลวก เพราะอากาศหนาวปลวกอยู่ไม่ได้ การย่อยสลายของพืชที่เขาจะน้อยกว่าเราเยอะ ที่นี้เขาจะปล่อยให้ล่าสัตว์แต่มีการควบคุม เช่นปีนี้ล่ากวางได้กี่ตัว ล่าสัตว์อื่นได้เท่าไร อะไรบ้าง เพราะเขาต้องจำกัดจำนวนสัตว์ป่าตามข้างถนนที่เดินทางไปก็จะมีรั้วลวดหนามกั้นไม่ให้สัตว์ออกมา และก็มีสะพานโค้ง และรั้วกั้นและปลูกต้นไม้ริมข้างทางเพื่อให้สัตว์เดินข้าม สัตว์จะได้ไม่โดนรถชน เพราะถนนเป็นเทือกเขา หุบเขาก็จะมีสัตว์ป่าออกมา ดูสิ่งก่อสร้างภายในของเขา เขาทำประณีตมาก สัญลักษณ์ของแคนาดา คือ ใบเมเปิล ได้เดินทางต่อไปที่สะพานคาปิซานอ ยาวประมาณ 450 ฟุต ข้างล่างจะเห็นลำธาร สะพานนี้แข็งแรงมาก รองรับเครื่องบินรบได้ประมาณ 10 ลำ ข้างล่างเหวลึกเป็นสะพานสลิงไม้ พอข้ามฝั่งไปก็จะเป็นป่าสนคล้าย ๆ กับป่าร้อนบ้านเรา ผมก็เห็นแต่ไม้สน เขาจะทำสะพานระหว่งต้นไม้ให้นักท่องเที่ยวเดินไป เจ้าของเขาเสียชีวิตแล้วแต่ซื้อที่ไว้ฝั่งโน้นเขาก็ทำสะพานสลิงข้ามไป ต่อมารัฐก็หาทุนให้การออกแบบจึงดีมาก มี Story อายุ 70 – 80 ปี ให้ชม ที่ชายของที่ระลึก เป็นของเอกชนเช่นกัน นั่งเรือไปเมืองวิกตอเรียเป็นเกาะ ไปดูอาคารรัฐสภา อาคารเก่าแก่ต่างๆ อายุเป็นร้อย ๆ ปี เขาจะมีรูปปั้น อนุสาวรีย์ เยอะมาก เช่น โรงแรมนี้ใครสร้างเมื่อใด และจะมีประวัติเขียนไว้ที่ฐาน อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิประมาณ 13 – 15 องศา เขาพาไปดูสวนคุษเซอร์ อายุตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 สวนคุษเซอร์ตอนแรกเป็นเหมืองแร่ พอขุดแร่หมดก็ยกเลิก เจ้าของเขาบอกว่าดูแล้วทำลายสิ่งแวดล้อม สามิเขาได้สัมปทานมา พอสามิเขาเสียชีวิตเขาเลยเอามาจัดเป็นสวนให้คนเข้าดู คนมาดูทั้งวันทั้งคืน เป็นลักษณะของสวนเมืองร้อน เมืองหนาว ผสมปนเปกันไป เป็นสวนที่สวยงามและเก่าแก่มากและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแวนคูเวอร์ ด้านหลังของสวนคุษเซอร์เป็นอ่าว เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง น้ำมหาศาล เขาจะมีการจัดการน้ำตกด้วยเพื่อไม่ให้หน้าผาหินมันสึก เขาจะขุดอุโมงค์ลงข้างล่างแล้วก็ไปทำเป็นแบบเบรค ถ้าเป็นบ้านเรา ก็คือฝายแล้วอยู่ข้างบน แต่เขาศึกษาผลกระทบแน่นอนเพื่อไม่ให้ความแรงของน้ำตัดหน้าผา ไม้งั้นมันจะเป็นรูปเกือกม้าเข้าไปเรื่อย ๆ แคนาดามี 10 รัฐ ได้ไปมา 3 รัฐ แต่ประทับใจได้ดูการจัดการชุมชนมีส่วนร่วมชัดเจน เซอร์วีเนียต่าง ๆ ที่เขาขาย อบต. ท้องถิ่นเป็นคนจัดการ เงินเข้าท้องถิ่นซื้อสินค้าจะมีการแยกต่างหากเลยว่า ราคาสินค้า 13 เหรียญ เป็นภาษีเท่าไร มูลค่าเพิ่มเท่าไร ท้องถิ่นเท่าไร ทุกอย่างโปร่งใส คือ ประเทศเขาเปิดเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา รับคนจากเอเชีย จีน เยอะมาก สรุปโดยรวม คือ เขาให้ชุมชนดำเนินการและเอกชนเป็นผู้ประมูลไป เจ้าหน้าที่อุทยานมีหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำในเรื่องการท่องเที่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และเน้นการศึกษาวิจัยทางด้านสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ (รายละเอียดรูปภาพในภาคผนวก)

ที่ประชุม รับทราบ

1.6 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

จังหวัดสงขลา

นายเรวัต จันทนะ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2556 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา สรุปสาระ ดังนี้

/1. ผู้ว่าราชการ...

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นประธานที่ประชุม
2. สำหรับเดือนนี้ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 แต่อย่างใด
3. เรื่องเพื่อโปรดทราบ

3.1 ประธานมอบเครื่องราชดิเรกคุณาภรณ์ สำหรับผู้กระทำความดีบริจาคเงินสร้างตึกรังสีรักษาโรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน 4 ราย และมอบอาวุธปืนลูกซอง 5 นัด แก่นายจรูญ หนูทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลโรง อำเภอกะแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผลงานดีเด่นประจำปี 2556 (รางวัลชั้นที่สอง) เป็นกรณีพิเศษ

3.2 มีการแนะนำผู้ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ราย

- นายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่
- นางนุสรุา วงษ์สุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดสงขลา

3.3 ประธานแจ้งให้ส่วนราชการทราบ

1) รับ - ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่ 14 - 15 และ 16 กันยายน 2556

2) รับ - ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในระหว่างวันที่ 23 - 24 - 25 กันยายน 2556

3) ประธานขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการเตรียมการรับ - ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จในวันที่ 27 สิงหาคม 2556

4) ขอบขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานรัฐพิธี เนื่องในโอกาสสมโภชมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ขอบขอบคุณหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียน ประจำเดือน สิงหาคม 2556 ขอบขอบคุณหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารว่าง/เครื่องดื่ม หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2556 และขอบคุณส่วนราชการให้ความร่วมมือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา ประจำเดือน สิงหาคม 2556 และในเดือน กันยายน 2556 จัดในวันที่ 12 กันยายน 2556 ที่วัดโคกเหรียญ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกม่วง อำเภอลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

3.4 รายงานผลความก้าวหน้าโครงการชุดคลองพลเอกอาทิตย์ โดยประธานให้อำเภอที่เกี่ยวข้องรายงานความพึงพอใจของราษฎรให้ปลุกหญ้าแฝกป้องกันตลิ่งพัง และให้ประมงปล่อยสัตว์น้ำด้วย

3.5 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2556 งบประมาณ 26,500.42 ล้านบาทเบิกจ่าย 22,693.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.63

3.6 ข้อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

- 1) ขอให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมในการป้องกันอุทกภัย น้ำท่วม ดินสไลด์

- 2) เรื่องมอบ ขอให้ใช้การเจรจาก่อน เจ้าของสถานที่ร้องศาลก่อนเพื่อให้ศาลออกคำสั่ง จึงใช้เจ้าหน้าที่ผลักดัน ต่อไป
- 3) การติดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องงานไม่ต้องกลัว
- 4) การร่างหนังสือขอให้ส่วนราชการตรวจสอบด้วย
- 5) ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา รายงานผลโครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้า
- 6) ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาชี้แจงเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

จังหวัดพัทลุง

นายชาย สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมประจำเดือนจังหวัดพัทลุงครั้งที่ 8/2556 มีเรื่องเกี่ยวข้องกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ในระเบียบวาระที่ 4 กรณีขอเชิญต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมงานแจกบัตรเครดิตเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งตามกำหนดการทำงานนายกรัฐมนตรีจะมาเปิดงานในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 แต่เนื่องจากมีมีมอบเกษตรกรยางพาราและปาล์มน้ำมันปิดถนน ก็เลยยกเลิกและมอบหมายให้ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนมาเป็นประธาน

ที่ประชุม รับทราบ

จังหวัดยะลา

นายสรรเสริญ เทพโอสถ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบางลาง

ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมประจำเดือนจังหวัดยะลาในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ซึ่งตรงกับการประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 หากมีข้อราชการใดที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

จังหวัดนราธิวาส

นายเขมชาติ ช่วยเมือง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี

ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมประจำเดือนจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ไม่มีข้อราชการใดที่เกี่ยวข้องกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 แต่อย่างไร

ที่ประชุม รับทราบ

1.7 ผู้อำนวยการส่วน / หัวหน้ากลุ่ม / หรือตัวแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 แจ้งผลการปฏิบัติงาน กรณีเป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ให้ที่ประชุมทราบ

นางนพวรรณ เสวตานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการประชุมประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการประจำปีงบประมาณ 2556 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับหัวหน้าฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จ้างคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นคณะที่ปรึกษา ที่โรงแรม เซ็นทารา เซ็นทรัล ลาดพร้าว ที่ประชุมมีการนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็น ซึ่งตัวชี้วัด

/ซึ่งตัวชี้วัด...

ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แต่จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยและผู้กำหนดตัวชี้วัดคือ แต่ละสำนักฯ ในส่วนกลาง แตกต่างจากกรมป่าไม้ที่มีตัวชี้วัดมาตรฐานที่ได้จากการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทำตัวชี้วัดให้

ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักฯ 6 ได้รับแจ้งจากคณะที่ปรึกษาว่าจะมีการติดตามเก็บข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 4 กิจกรรม จะมีการประสานมาที่สำนักฯ 6 อีกครั้งประกอบด้วยกิจกรรมcites ของด่านตรวจสัตว์ป่าขนาดใหญ่ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของวนอุทยานควนเขาวัง กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มงานวิชาการ และกิจกรรมโครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเดือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศสงขลา

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อทราบ

2.1 ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย/ไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งกรมฯ

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ได้รายงานที่ประชุม ดังนี้

- คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง/ไปปฏิบัติราชการไม่มี มีคำสั่งย้าย 1 คำสั่ง คือ คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1668/2556 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ย้ายนายสุวัฒน์ แก้วศรีสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ไปสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และนายวิวัฒน์ นาคช่วย เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักฯ 10 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไปสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 โดยให้เดินทางไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

- ได้รายงานที่ประชุมว่าได้นำร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ลงเว็บไซต์สำนักฯ ที่ <http://paro6.dnp.go.th> หัวข้อรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมตรวจสอบตามหนังสือสำนักฯ ตอนที่สุด ที่ ทส 0916.2/7729 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ซึ่งไม่มีผู้ขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว

4.1 คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่มีดวงตราประจำตัว (ตรา ต.) ไปประทับตราไม้ที่หน่วยงานในสังกัดตรวจยึด

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ได้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่มีดวงตราประจำตัว (ตรา ต.) ไปทำการประทับตราไม้ของกลางซึ่งหน่วยงานในสังกัดตรวจยึดโดยแยกเป็นรายจังหวัด ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ที่ 429/2556 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ที่ประชุม รับทราบ

4.2 ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ขอย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ได้ออกคำสั่งให้ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน 5 คน ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ที่ 431/2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประธาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ได้ส่งหนังสือ ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการขอย้ายมา 6 คน แต่มีบันทึกขอย้ายเพียง 4 คน อีก 2 คน ปฏิบัติงานอยู่ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวไม่มีบันทึกขอย้าย สอบถามไปที่หัวหน้าอุทยาน แจ้งว่า ขอย้าย 1 คน อีก 1 คน คือ นายเสวก เงินสยาม ขออยู่ปฏิบัติงานที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวที่เดิม จึงเซ็นคำสั่งย้ายไป 5 คน

นายณรงค์พล ทมิ๊กทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

รายงานที่ประชุมว่า นายเสวก เงินสยาม ไม่ได้ทำบันทึกขอย้าย แต่กระผมได้เชิญมาพบและขอให้มาช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามของ อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี จึงได้บันทึกเสนอผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

ประธาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ได้ส่งหนังสือเจ้าหน้าที่ขอย้ายมาช่วงนั้นผมกำลังจะไปศึกษาดูงานที่ประเทศแคนาดาซึ่งได้สั่งการให้รอผมกลับจากแคนาดา และเนื่องจากจะสิ้นปีงบประมาณแล้วควรจะออกคำสั่งในเดือนตุลาคม แต่พิจารณาจากบันทึกการขอย้ายของทุกคนแล้ว เห็นว่ามีความเดือดร้อนและจำเป็นจริง ๆ ต้องไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชรา ดูแลบุตรซึ่งยังเล็ก ซึ่งต้องเห็นใจเพื่อขวัญและกำลังใจ จึงได้เซ็นคำสั่งย้ายทั้ง 5 คน ที่ขอย้ายมาและขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยเมื่อได้รับหนังสือขอย้ายของเจ้าหน้าที่ให้รีบส่งมา การย้ายเจ้าหน้าที่ระดับลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ถ้าเขาเดือดร้อน เช่น พ่อแม่ไม่สบาย คนกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอะไรมาก เพราะแต่ละหน่วยงานมีพนักงานราชการมาก และกรณีมีปัญหา ให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานมา สำนักฯ จะออกคำสั่งตั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักฯ ไปร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้ามีความผิดจริง จะออกคำสั่งให้มาปฏิบัติงานที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 เป็นการลงโทษอาจจะ 3 เดือน หรือ 6 เดือน

ที่ประชุม รับทราบ

4.3 ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติรายการตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0901.703/11711 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานที่ประชุมว่า ได้สำเนาหนังสือกรมฯ ที่ ทส. 0901.703/11711 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ให้หน่วยงานถือปฏิบัติแล้วตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ที่ ทส 0916.2/7103 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556

นายณรงค์พล ทมิ๊กทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

ได้กล่าวขอโทษท่านประธานที่ไม่ได้ตรวจสอบหนังสือราชการและไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นการกระทำที่ข้ามผู้บังคับบัญชา ซึ่งหนังสือฉบับดังกล่าว ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ในขณะนั้นผมยังไม่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี และไม่เคยมองเห็นหนังสือฉบับนั้นเลยแต่ก็จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ เมื่อเป็นระเบียบของทางราชการก็ต้องปฏิบัติและจะได้สำเนาแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

5.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน

นายณรงค์พล ทมิททอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

เรื่องที่ 1 เรื่อง งบประมาณผมเช็คข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ข้อมูลน่าจะใกล้เคียงที่สุดสาขาเบิกไปได้ 84.06% แต่ผมเซ็นใบสำคัญมา 2 วันนี้น่าจะเกิน 85% ก็ยืนยันที่ประชุมว่างบประมาณการเบิกจ่ายน่าจะไม่มีปัญหา

เรื่องที่ 2 กรมฯ ได้มีหนังสือให้หัวหน้าอุทยานไปร่วมฝึกอบรมที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นรุ่น ๆ รุ่นที่ 1 กำหนดเป็นวันที่ 3-9 กันยายน 2556 คนที่ไปรุ่นที่ 1 จะกลับมาจัดการส่งใบสำคัญได้ประมาณวันที่ 13-14 กันยายน 2556 แต่คนที่ไปรุ่นหลัง ๆ สามารถจัดการส่งใบสำคัญได้ทันวันที่ 10 กันยายน 2556 ก่อนไปอบรม จะเป็นปัญหาและเพิ่มภาระให้ฝ่ายการเงินและบัญชีที่นี้หรือไม่อย่างไร

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ได้ชี้แจงว่าไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด เมื่อกลับจากอบรมแล้วขอให้รับส่งมา เสาร์ – อาทิตย์ ก็ให้เจ้าหน้าที่นำมาส่งได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาทุกวันเพื่อจะได้เบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธาน เรื่อง ใบสำคัญ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกคนรีบส่ง ผมเคยคิดและวางแผนไว้ว่าถ้าเสร็จในเดือนสิงหาคม จะมีความสุขมาก สงสารเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเพราะต้องทำเยอะแยะ ต้องอยู่ล่วงเวลา เข้าจนค่า ดึก พวกเราว่าง ๆ อยู่ก็ขอให้รีบทำส่งภายในสัปดาห์หน้าควรจะเสร็จได้แล้ว ดูเงินเหลือจ่ายมาประสานกันว่าเงินเหลือจ่ายเท่าไรเช็คกันก่อนบางครั้งไปล้างเงินของคนอื่น เบิกไม่ได้ก็ต้องเอาไปแก้ไข และให้มาเช็คยอดเงินที่ฝ่ายการเงินจะได้ถูกต้อง ขอให้เร่งรัดด้วย ส่งได้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2556 แต่ควรจะส่งให้เสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2556

ที่ประชุม รับทราบ

5.2 รายงานวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานที่ประชุมว่าได้ทำหนังสือถึงทุกหน่วยงานให้รายงานวัสดุคงเหลือ ณ. วันที่ 30 กันยายน 2556 โดยให้รายงานสำนักฯ 6 ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2556 เนื่องจากสำนักฯ จะต้องดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้แล้วเสร็จและรายงานกรมภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ซึ่งได้แจ้งหน่วยงานตามหนังสือสำนักฯ ที่ ทส 0916.2/7439 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เพื่อพิจารณา

6.1 การเตรียมการรับเสด็จฯ งาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 38 ประจำปี 2556

นายสุนทร โต๊ะดำ (แทน) ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักฯ 6 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๕๖ สำนักฯ 6 ได้มีคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ที่ 386/2556 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการทำงานในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ งาน “ของดีเมืองนรา” ประจำปี 2556 ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ได้ประชุมและได้มอบหมายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดนิทรรศการในนามของกรม

อุทยานฯ ชื่อว่า “ความหลากหลายชายแดนใต้ ใต้ร่มพระบารมี” ในเรื่องของทีมงานจะทยอยกันมาทำงานเป็นเรื่อยๆ ไป

ประธาน ขอขอบคุณคณะทำงานที่ออกคำสั่งไปแล้วส่วนมากจะหนักไปทางส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ซึ่งอยากให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมกิจกรรม บางส่วนก็อาจจะสนับสนุนในเรื่องวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ต้นไม้ คนที่อยู่ในพื้นที่ การจัดประชุมนิทรรศการ ครั้งนี้ จัดในนามกรมอุทยานฯ แต่อยากให้เรา ร่วมกันดำเนินงานร่วมกับสาขาปัตตานีด้วย ขอให้สั่งเจ้าหน้าที่ทำงานให้เต็มที่ เพราะเราได้รับเสด็จในนามกรมฯ และไม่แน่ใจว่าท่านอธิบดีฯ หรือท่านรองอธิบดีฯ มาร่วมนิทรรศการเพราะต้องมีการกล่าวทูลถวายงาน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานบางกรณี

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง อื่นๆ

นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เรื่องที่ 1 เรื่อง โครงการครอบครัวต้นไม้ สืบเนื่องจากกองทัพบกได้จัดทำโครงการครอบครัว น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งเวียนไปแล้ว รายละเอียดแจ้งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในบริเวณบ้านพัก สำนักงานหรือที่อื่นๆ ที่เหมาะสม โดยให้ปลูกไม่มีค่า ไม้ยืนต้น หรือไม้ผล และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนแล้วให้รายงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ทราบ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2556 เพื่อจะได้รวบรวมรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไป

เรื่องที่ 2 สืบเนื่องจากการดำเนินการตามมติ ครม.30 มิถุนายน 2541 ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักฯ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1916.5/7042 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือให้หน่วยงานสำรวจว่าในพื้นที่รับผิดชอบนั้น ยังมีราษฎรที่ยังตกค้างการสำรวจการถือครองที่ดินตามมติ 30 มิถุนายน 2541 อีกหรือไม่ในเบื้องต้นทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ยังไม่เข้าใจถึงวิธีการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ส่วนฟื้นฟูฯ จะขอเชิญหัวหน้าหน่วยงานมาพบปะและทำความเข้าใจในภายหลัง

เรื่องที่ 3 ผมได้ขอเสนอตัวเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ ซึ่งหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเราที่จะเข้าไปประสานความช่วยเหลือ จึงได้จัดกิจกรรมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จำกัด กลุ่มจังหวัดสงขลา พบสมาชิกกลุ่มในวันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ที่บริเวณหน้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ขอเรียนเชิญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6 และสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดสงขลา ซึ่งก็จะมียู่ในหน่วยงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า และอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง ขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานช่วยประสานกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อที่จะมาร่วมงานในวันดังกล่าวด้วย และจะมีการเชิญผู้แทนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มาให้ความรู้และจะมีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสมาชิก

ที่ประชุม รับทราบ

/ นางสาวโสภา.....

นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เรื่องที่ 1 ได้รับแจ้งจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่า เลื่อนกำหนด เวลา การสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด

เรื่องที่ 2 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเช็คไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนามในทะเบียนจ่ายเช็ค หรือใบสำคัญรับเงินให้ครบถ้วน กรุณาไปลงนามให้ครบถ้วน เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเมื่อ ส.ต.ง.เข้ามาตรวจสอบ และกรณีชื่อของใบส่งของไม่ถึง 5,000.- บาท เราจะจ่ายตรงให้ร้านไม่ได้ต้องเขียนเช็คส่งจ่ายให้ร้านค้า ผาก แจกจ่ายร้านค้าให้มารับเช็คหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเช็คและให้นำใบเสร็จรับเงินมาให้ด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

นายโกวิท สัจจิตร์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เรื่องที่ 1 ส่วนอุทยานแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำลักษณะสำคัญของ องค์การ ขอความร่วมมือหน่วยงานให้แจ้ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดทุกคน เฉพาะของสงขลาและพัทลุง ตอบแบบสอบถามที่จัดส่งไปให้ แล้วแจ้งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 โดย ค่วน เพื่อพิจารณาประเมินคะแนนต่อไป

เรื่องที่ 2 การประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนอุทยานแห่งชาติรับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ขอแจ้งให้อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน เฉพาะ ในสงขลาและพัทลุง ในการประเมินตนเอง ได้ 5 คะแนนเต็ม ขอให้หน่วยงานใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผล การปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 สำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

นายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

ข้าพเจ้าอยู่ที่นี้มีผู้บังคับบัญชาอีกหนึ่งท่าน คือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 มีกาแพยามเช้า แต่ปัตตานีไม่เหมือนที่อื่นกาแพยามเช้าเราหยุดไป 1 เดือน เพราะหัวหน้าสิทธิชัยฯไม่เห็นด้วย เข้าๆพอดถึงเวร ของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ได้แจ้งว่า เดือนนี้เป็นวันตรุษอีดีลพิตรี (วันรายอปอซอ) ไม่ทานเช้า ปัตตานีเลยยกเลิกเดือนหนึ่งก็เหลือเดือนกันยายน ผมมีความคิดอยู่เสมอสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกคนที่อยู่ที่นี่ ครั้งหนึ่งเราอยากให้ท่านไปปัตตานีอาจจะผนวกกับผอ.พรชัยฯ ไปชี้แจงการสำรวจถือครองที่ดินร่วมกับทาง ปัตตานี และร่วมงานกาแพยามเช้าของปัตตานีแล้วอาจจะเลยไปตรวจงานของดีเมืองนรา ผมถึงเรียนเชิญในที่ ประชุมว่าเป็นเราอยากจะจัดสักครั้งหนึ่ง

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน ท่านรองอธิบดีฯ ได้โทรศัพท์มาประสาน เรื่อง การแต่งตั้งกองอำนวยความสะดวกและอำนวยความสะดวก ไฟฟ้า ได้ดำเนินการอย่างไรแล้ว เชิญหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

นายชาย สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

กรณีจัดตั้งชุดปฏิบัติงาน เนื่องจากว่าช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมเป็นช่วงที่เกิดไฟไหม้มากที่สุด มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน อาจจะทำให้ทางสำนักฯ 6 นำเรียนสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าขอ นำ เงินรายได้มาใช้ในการปฏิบัติงานในช่วง 2 เดือนนี้

/ ประธาน....

ประธาน เงินรายได้ของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าน่าจะหมดแล้วให้ขอเงินรายได้จากสำนักอุทยานแห่งชาติ มอบให้ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้าดำเนินการร่างคำสั่งแต่งตั้งกองอำนวยการการควบคุมและอำนวยการดับไฟฟ้า โดยมอบให้ นายชาย สุวรรณชาติ เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมและอำนวยการดับไฟฟ้า

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงาน “คืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์” ซึ่งได้รับการชื่นชมจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและผู้มาร่วมงาน

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ท่านรองอธิบดีฯ บอกว่าผลจากการจัดซื้อจัดจ้างส่วนหนึ่งจะเป็นการประเมินสำนักฯ การจัดซื้อจัดจ้างของเรา ทุกรายการทำเสร็จเรียบร้อย ทั้งของอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ขอขอบคุณหัวหน้าหน่วยงานทุกท่านที่มีความกระตือรือร้น ช่วยหาผู้รับจ้างมาให้ ด้านเอกสารส่วนอำนวยการทำให้หมด ผู้รับจ้างเซ็นชื่ออย่างเดียวหาผู้รับจ้างยากมาก ไม่มีใครอยากทำ เพราะขาดทุนก็อย่างที่ผมบอกมีอะไรเราช่วยเหลือกันผู้รับจ้างอุตสาหกรรมเสียสละมาทำให้แล้วเจ้าหน้าที่ของเราก็ต้องช่วยกันบริการอำนวยความสะดวก เราก็ได้รับการชื่นชมจากผู้บังคับบัญชา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ประธาน กล่าวขอบคุณข้าราชการทุกคนที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางรัชณี รัตนพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวโสภา ชูชื่น)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ